



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทร ๐๔๔-๓๔๙๙๒๓๒-๓

ที่ นม ๐๐๓๓.๓๐๔/

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

ตามที่ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจักราช ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทางถนน ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมหลวงพ่อพุทธนิโย โรงพยาบาลจักราช และ บริเวณตลาดนัด ไกล่บายพาสจักราช

บัดนี้ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผน รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คน ดังรายละเอียดในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางมยุรี มานะงาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

(นายโชคชัย มานะสุระ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

สรุปผลโครงการซ่อมแซมแผนอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยโรงพยาบาลจ๊กกราช

โครงการ	สรุปกิจกรรม(ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรงบประมาณ)	ผลสำเร็จของงาน	ปัญหา/อุปสรรค
สรุปผลโครงการ ซ่อมแซมอุบัติเหตุหมู่ หมู่ อุบัติภัย โรงพยาบาลจ๊กกราช	<p>ข้อมูลแผนอุบัติเหตุหมู่ 5 เมษายน 2566 หน่วยที่เข้าร่วม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.โรงพยาบาลจ๊กกราช 2.สถานีตำรวจอำเภอจ๊กกราช 3.กู้ภัยชุด 31 4.เทศบาลตำบลจ๊กกราช 5.อปต.ทุกอปต. <p>กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน</p> <p>วิธีดำเนินการแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัยระดับอำเภอ 2.ซ่อมแซมอุบัติเหตุ และซ่อมแซมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ 	<p>ผลการดำเนินงาน1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับทุกหน่วยงานทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.ทีมอาสาสมัครมีความสามัคคีทำงานร่วมกัน 3.มีการทำงานเป็นทีมและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก 4.มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการและให้บริการและทราบปัญหาในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป <p>ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ</p>	<p>-การปฏิบัติหน้าที่ Loading, Parking ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>-การ transfer ผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุมายังโรงพยาบาลไม่เหมาะสมคนไม่ใช่คน case ที่ 3 รอนานเกินไป เพราะจุดเกิดเหตุเพื่อพยาบาลที่เป็น commanederคนเดียวและยังมีผู้บาดเจ็บสี่เหลือสองและเขียวเหลืออยู่ จึงควรรีบนำผู้บาดเจ็บมาก่อนสี่เหลือสอง</p> <p>ตำรวจ</p> <p>-ทำหน้าที่ได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่</p> <p>จุดคัดกรองในโรงพยาบาล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความกระฉับกระเฉงในการช่วยเหลือ 2. ช่วงที่มีจำนวนผู้จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ 3. การคัดกรองผู้บาดเจ็บไม่ครอบคลุมทุก case <p>พื้นที่สีแดง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดสถานที่ clear เตียงให้เป็นที่ว่างเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บได้เป็นอย่างดี 2. เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย พยาบาลมีทักษะในการใช้เครื่องมือ

<p>เกี่ยวข้องกับ</p> <p>3. ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>92</p> <p>บรรยากาศของการประชุม และประชุมสรุปผลการปฏิบัติเป็นไป ด้วยดี สามารถติชมกันได้ เพราะเรา ต้องการการพัฒนากระบวนการในท้องถิ่น จึงเป็นการตีชงกันแบบกัลยาณมิตร และเพื่อนำเอาข้อเสนอแนะนำเหล่านี้ไป ปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติจริงหากมี เหตุการณ์ รวมทั้งปรับปรุงการเชื่อมโยง ในครั้งต่อไปในปีต่อไป</p>	<p>3. จำนวนบุคลากรเพียงพอ , การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีความ คล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. ระบบประสานงานมีพยาบาล ศูนย์ส่งต่อ อยู่ สามารถประสานงาน รพ. ในเครือข่ายได้</p> <p>5. การบันทึกรายละเอียด บันทึกไม่ครอบคลุม บันทึกไม่ละเอียด</p> <p>6. การมีการประเมิน V/S , GCS ซ้ำ</p> <p>7. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีเพียงพอสั่งและไม่มีผู้บาดเจ็บสีแดงแล้ว หากจุดอื่น ๆ ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่ควรแบ่งเจ้าหน้าที่ไป</p> <p>พื้นที่สีเหลือง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนบุคลากรเพียงพอ 2. สถานที่มีความเหมาะสม อุปกรณ์พร้อม 3. การซักประวัติยังไม่เป็นระบบ ดูฉุนววย 4. ผู้บาดเจ็บอยู่ปนกันไม่มีการแยกเป็นกลุ่ม (ตรวจแล้ว , รอ film เป็นต้น) 5. การบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยบันทึกได้ดี มีการประสานงานดี 6. การประสานงานขอความช่วยเหลือจากจุดอื่นเมื่อมีผู้บาดเจ็บมามาก ควรขอความช่วยเหลือจากจุดที่ยังไม่มีผู้บาดเจ็บมา , จุดที่เสร็จสิ้นการ รักษา , จุดที่ผู้บาดเจ็บเหลือน้อย <p>พื้นที่สีเขียว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร แบ่งหน้าที่กันชัดเจน 2. สถานที่เหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
---	---	---

			<p>3. ระบบการสั่งการและการประสานงานเป็นระบบ</p> <p>4. การบันทึกข้อมูลละเอียด ครบถ้วน</p> <p>จะเห็นว่า ทุกภาคส่วนและบุคลากร ได้ผลงานและความดีในตัวใน การรองรับอุบัติเหตุหมู่ได้</p>
--	--	--	--